



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒

เรื่อง ผลการประเมินและคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ (ครู) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก รูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ (ครู) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมุ่งหวัง เพื่อขยายผลและต่อยอดการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำผลงานการวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ รูปแบบ หรือ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ไปสู่นหน่วยงาน สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ประเมินในหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ พร้อมกับประชุมพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ (ครู) ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมมีสุข สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ นั้น

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ (ครู) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับภาค ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์ (ครู) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านบริหารจัดการ (ผู้บริหาร)

๑. โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม เรื่อง การพัฒนาสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (BBL) เล่นตามรอยยุคลบาท
๒. โรงเรียนบ้านแกววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลระดับดีเยี่ยม เรื่อง รูปแบบการสร้างเครือข่ายภาคีอุปถัมภ์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
๓. โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
รางวัลระดับดีเยี่ยม เรื่อง การบริหารรูปแบบการสอนตามหลักสูตรจุฬาลักษณ์ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
๔. โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครุ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รางวัลระดับดีเยี่ยม เรื่อง การยกระดับผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้กระบวนการออกแบบการเรียนรู้ BACKWARD DESIGN

ด้านการจัดประสบการณ์ (ครู)

๑. โรงเรียนสนามบิน อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL (Brain-Based Learning) ด้วยเพลงตามรูปแบบ S-T-E-P-E เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

๒. โรงเรียนอนุบาลกิตติยา อำเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลระดับดีเยี่ยม เรื่อง การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหุ่นน้อยนักวางแผน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการองค์รวมครบทั้ง ๔ ด้าน

๓. โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ อำเภอมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


รางวัลระดับดีเยี่ยม เรื่อง การจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

๔. โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลระดับดีเยี่ยม เรื่อง การละเล่นพื้นบ้านแบบไทยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ ร.อ. 
(ทินกร ศรีนาง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาริการภาค ๑๒